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17. ágúst 2021

Sæll Gísli,

Við erum að vinna í undirbúningsvinnu og áætlanagerð fyrir lóðirnar í Fossheiði.  Við erum 
búnir að taka prufur með beltaskóflu til að kanna jarðveginn til að setja inn í áætlanamódelið 
okkar.  Það verður verulegur kostnaður að byggja þarna vegna jarðvinnu en við teljum 
staðsetninguna mjög góða fyrir okkar starfsemi og afleidda starfsemi og stefnum á 
uppbyggingu þar sem fyrst með fyrirvara um að ástand á öflun og verði á byggingarefni 
komist í eðlilegt horf bráðlega.  Þess vegna förum við fram á framlengingu á vilyrði lóðanna 
þriggja við Fossheiði.

Það sama á við um vilyrði fyrir Háheiði 15, erum aðeins að hinkra vegna sömu ástæðna og 
óskum eftir framlengingu á því líka.

With best regards,
 
Fridrik Ingi Fridriksson
CEO


